

Mga Magulang

Impormasyon Hinggil sa Abiso sa Pagdalo

Nais naming ipahayag ang aming taos-pusong pakikiramay sa iyo hinggil sa sakit ng iyong anak. Ang sakit na nakuha ng iyong anak ay lubhang nakakahawa, kaya ang Batas sa Kalusugan at Kaligtasan ng Paaralan ay nag-aatas na ang mga bata ay umiwas sa pagpasok sa paaralan hanggang sa wala nang anumang panganib na magkaroon ng impeksyon.

Ang panahon kung saan ang iyong anak ay hindi na pumasok sa paaralan ay karaniwang tulad ng ipinapakita sa talahanayan sa ibaba.

Kapag pumapasok sa paaralan, mangyaring kumuha ng sertipikasyon ng doktor * mula sa isang institusyong medikal na nakababatid sa pag-unlad ng sakit kung saan ang iyong anak ay ituturing na ligtas na pumasok sa paaralan, Siguraduhing kumuha ng sertipiko ng doktor (signator) sa Abiso sa Pagdalo at dalhin ito ng iyong anak. (*Ang mga institusyong medikal na hindi alam ang pag-unlad ng sakit ay maaaring hindi makapagbigay ng sertipiko.)

Salamat sa kabutihang-loob ng Itabashi Ward Medical Association, ang bayad sa dokumento para sa abiso sa pagdalo ay libre lamang para sa mga institusyong medikal na kaanib sa Itabashi Ward Medical Association (hindi kasama ang mga ospital sa unibersidad at pampublikong ospital).

Mga Regulasyon sa Pagpapatupad ng Batas sa Kalusugan at Kaligtasan ng Paaralan, Artikulo 19 (Mga Pamantayan para sa Panahon ng Pagsuspinde ng Pagpasok)

Ang mga pamantayan para sa panahon ng pagsususpende ng pagdalo ay ang mga sumusunod, depende sa uri ng nakakahawang sakit.

Gayunpaman, hindi ito nalalapat kapag natukoy ng doktor ng paaralan o ng ibang medikal na doktor na walang panganib na magkaroon ng impeksyon dahil sa kondisyon ng pasyente.

Pangalan ng sakit	Panahon ng Pagsususpende ng Pagpasok
Trangkaso (influenza)	Hanggang sa lumipas ang 5 araw mula nang magsimula ang mga sintomas at lumipas ang 2 araw pagkatapos paghina ang lagnat.
Mahalak na ubo	Hanggang sa mawala ang katangian ng ubo o hanggang 5 araw ng paggamot na may naaangkop na antibacterial pagkatapos ng makumpleto.
Tigdas	Hanggang sa lumipas ang 3 araw pagkatapos ng paghina ng lagnat
Mga beke	Hanggang sa lumipas ang 5 araw mula nang lumitaw ang pamamaga ng parotid gland, submandibular gland, o sublingual gland at maayos na ang pangkalahatang kondisyon.
Rubella (3-araw na tigdas)	hanggang mawala ang pantal
Bulutong	Hanggang sa ang lahat ng mga sugat ay mawala na
Pharyngeal conjunctival fever (pool fever)	Hanggang sa lumipas ang 2 araw pagkatapos mawala ang mga pangunahing sintomas
Pagkahawa sa Bagong coronavirus	Hanggang sa lumipas ang 5 araw mula nang magsimula ang mga sintomas at lumipas ang 1 araw mula nang humupa ang mga sintomas.
Tuberkulosis	Hanggang sa matukoy ng doktor ng paaralan o ng ibang doktor na walang panganib ng impeksyon dahil sa kondisyong medikal.

Meningococcal meningitis	Hanggang sa matukoy ng doktor ng paaralan o ng ibang doktor na walang panganib ng impeksyon dahil sa kondisyong medikal.
Enterohemorrhagic E. impeksyon sa coli Epidemic keratoconjunctivitis Talamak na hemorrhagic conjunctivitis Iba pang mga nakakahawang sakit (※)	} Hanggang sa matukoy ng doktor ng paaralan o ng ibang doktor na walang panganib ng impeksyon dahil sa kondisyong medikal.

(※) Kabilang sa iba pang mga nakakahawang sakit ang infectious gastroenteritis, mycoplasma infection, streptococcal infection, EB virus infection, at viral hepatitis. Bilang karagdagan sa mga ito, maaaring magpasya ang isang doktor na suspindihin ang pagdalo. Ang mga pagsusuri ay hindi kinakailangan para sa diagnosis.